




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลขุนหาญ วัน/เดือน/ปี : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : เรื่อง หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) Link ภายนอก : http://www.khunhanhos.go.th หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเดช มีว่อน) ตำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายณัฐพล นามวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	

“ อັดลัษณ์ของหน่วยงาน ชื่อสตัย รับผิดชอบ มีน้ำใจ ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐-๔๕๖๖-๙๔๑๔

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓/๒๖๔

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตรายงานผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุนหาญ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

ที่มา

ด้วย โรงพยาบาลขุนหาญ มีภารกิจในการบริการจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุนหาญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ (Government Website standard)

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลขุนหาญ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สสร. ๑) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment - ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุนหาญ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเดช ผิวอ่อน)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อไปหลักพิจารณาอนุมัติ

รพ.ขุนหาญ ขอเสนอผลการดำเนินการ ตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ให้ทราบ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ผอ. รพ. ขุนหาญ

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ